



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

<https://bit.ly/2IU4U6t>



ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

### กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนและการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ....  
พิจารณากรอบดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และพิจารณารับเรื่องร้องเรียน



เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี ดร.ทอง  
อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

❖ พิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา  
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนและการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ....

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีมติไปศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนและการจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. .... (เสวนา  
๔ ภูมิภาค) ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการน้อมนำหลักการหรือแนวคิดตาม  
ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ ณ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินการเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมา  
ประกอบการพิจารณาของคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การ  
ปฏิบัติที่ยั่งยืน พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการ  
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน



นายเฉลิมชัย เพื่อสอน กรรมการ ได้กล่าวว่า ก่อนที่คณะกรรมการจะเดินทางไปศึกษา  
ดูงานนั้น เห็นควรให้เรียนเชิญผู้แทนจากสภาการศึกษา มาชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีความเป็นมา  
หรือมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุม  
ให้ความเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว

นายอน กาจระโทก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการการศึกษา จะมีกำหนดการศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยจะมีพื้นที่ที่ศึกษาดูงาน ได้แก่

- ๑) โรงเรียนนครราชสีมาปัญญาคุณกุล
- ๒) โรงเรียนบ้านพะเนาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- ๓) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมา
- ๔) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนปลูกปัญญา
- ๕) โรงเรียนบ้านคลองยาง และ
- ๖) อำเภอปักธงชัย โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ของ จำลิบเอก สำรวม งามสุวรรณ นักปราชญ์เกษตรกวีดีเด่น โดยจะแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการเสวนา เพื่อระดมความเห็นออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กลุ่มที่ ๒ คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ ๓ คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา และกลุ่มที่ ๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน



❖ **พิจารณากรอบดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา**



เลขาธิการคณะอนุกรรมการ ได้กล่าวว่า ในเบื้องต้นที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนด กรอบการดำเนินการกิจกรรมที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ดังนี้

- ๑) ติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งความคืบหน้ากระบวนการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
- ๒) เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่ ๔ ภูมิภาคของประเทศ
- ๓) พิจารณาศึกษาข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ
- ๔) รายงานผลพิจารณาศึกษาการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งผลการพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

❖ **พิจารณารับเรื่องร้องเรียนจากชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑**

ด้วยคณะกรรมการ วุฒิสภา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างที่เป็นปัญหาเรื้อรัง ซึ่งไม่มีการพัฒนาระบบให้กับผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว และอัตราจ้างเหมาบริการ เพื่อขอให้ช่วยเหลือผลักดันแก้ไขไปปัญหาและปฏิรูปการศึกษาไทยโดยเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นควรเรียนเชิญเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

